

3 กันยายน 2558 หน้า 14



รับมอบ... พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบกระเช้าดอกไม้และของที่ระลึกผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำยางพารา จาก วีระศักดิ์ ชวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีฝากผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยช่วยดูแลปัญหาด้านราคายางพารา

3 กันยายน 2558 หน้า 1, 4 (1)

ฯกร.เสนอ'สมคิด'ฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใน รับวิกฤติจากภายนอก

ชงช่วยเอสเอ็มอี-ค้าชายแดน

"บัณฑิต"หนุนมาตรการ
กระตุ้น ชี้แก้ตรงจุด
เดือนระวังใช้เงินผิดประเภท

กร.เสนอ 8 มาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ มุ่งช่วย
เอสเอ็มอี-การค้าชายแดน-สร้างความเข้มแข็งชุมชน
มั่นใจนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเห็นผลใน 3 เดือน
ด้าน"บัณฑิต"เตือนระวัง"เงินผิดประเภท" แม้
แก้ปัญหาตรงจุด ขณะ"สมคิด"สั่งพาณิชย์เร่งแก้
ปัญหาการค้ารองชีพ-สินค้าเกษตร พร้อมจัดทัพ
ทูตพาณิชย์ใหม่ หวังดันส่งออก

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

เตรียมเสนอมาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่อ
รัฐบาล โดยมุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการใน
กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
(เอสเอ็มอี) หลังจากทีรัฐบาลออกมาตรการ
กระตุ้นระยะสั้นช่วยเหลือผู้มิรายได้น้อย

ข้อเสนอของกกร.สอดคล้องกับมาตรการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจของนายสมคิด จาตุศรี
พิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำหนดแผน
การฟื้นฟูเศรษฐกิจไว้ 3 ระยะ คือ ระยะแรก
มาตรการกระตุ้น 1.36 แสนล้านบาท ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)
ไปแล้ว ระยะที่สอง รัฐบาลเตรียมออกมาตรการ
ช่วยเหลือเอสเอ็มอีในอีก 2 สัปดาห์ และระยะ
ที่สาม การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธาน
สมาคมธนาคารไทย ในฐานะประธานกกร.
กล่าวว่าที่ประชุมมีมติเสนอมาตรการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจในระยะสั้น และระยะกลาง
รวมทั้งสิ้น 8 มาตรการ

ในระยะสั้นระยะ 1-6 เดือนประกอบด้วย
4 มาตรการ คือ การเพิ่มศักยภาพให้กับ
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี การผลักดันการค้า
ชายแดนโดยกำหนดเป้าหมายการค้าชายแดน

อ่านต่อหน้า > 4

ต่อจากหน้า > 1

ชงช่วย

ที่ 2 ล้านล้านบาท ภายในปี 2560 การส่งเสริมการส่งออกและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ และสร้างกำลังซื้อภายในประเทศ โดยเฉพาะ

ข้อเสนอ กกร.แก้ปัญหาเศรษฐกิจระยะสั้น-กลาง

มาตรการระยะสั้น

เพิ่มศักยภาพให้กับเอสเอ็มอี

- ลดอัตราภาษีเงินได้ให้เอสเอ็มอีเพื่อจูงใจให้เข้าสู่ระบบ เพื่อให้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน ดังนี้ (1) ลดอัตราภาษีเงินได้ (2) สนับสนุนให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ทางบัญชีที่ได้มาตรฐาน (3) การฝึกอบรมจัดทำบัญชี

ผลักดันการค้าชายแดน

- กำหนดเป้าหมายการค้าชายแดนที่ 2 ล้านล้านบาท ภายในระยะเวลา 2 ปี (ปี 2560) จากปัจจุบันมูลค่าการค้าชายแดนที่ 1.4 ล้านล้านบาท
- ขยายบทบาทหน้าที่ของพาณิชย์จังหวัด เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนเข้าสู่ตลาดเป้าหมายและครอบคลุมการค้าชายแดนให้ถึงเมืองหลักของประเทศเพื่อนบ้าน
- จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า / SME Outlet ในพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพ

ส่งเสริมการส่งออกและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่

- เร่งรัดการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาการส่งออก ให้มีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม
- เสนอให้ตั้ง "ทีมเศรษฐกิจ" ของจังหวัด โดยมีผู้แทนภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) เพื่อดูแลเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะ เนื่องจากจุดแข็งของแต่ละจังหวัดแตกต่างกัน และยังสามารถประสานงานกับส่วนกลางได้อย่างใกล้ชิด

สร้างกำลังซื้อภายในประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร

- เร่งรัดการระบายสต็อกข้าว อย่างน้อย 50% เพื่อจูงใจผู้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและลดการใช้จ่ายของภาครัฐ

มาตรการระยะกลาง (6-12 เดือน)

- การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์การเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าเป็นการสนับสนุนเกษตรกร ทั้งด้านการผลิตและการตลาด
- การปรับวิธีการสรรหาผู้เป็นการค้าไทย โดยให้กกร. ร่วมในการจัดสรรหา เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนในการเจรจาการค้า โดยขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี
- สนับสนุนโครงการ Product Champion เพื่อยกระดับธุรกิจเอสเอ็มอีให้มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้
- การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการภาครัฐ โดยการสร้างกลไกในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเน้นเรื่อง Ease of Doing Business / การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ โดย กกร. ยินดีจะเข้าไปร่วมหารือเพื่อการปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนการทำงานที่สำคัญ ต่อเนื่องจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกภาครัฐ ที่ได้ออกมาแล้ว

กลุ่มเกษตรกร ด้วยการเร่งรัดการระบายสต็อกข้าว

มาตรการระยะกลาง ระยะ 6-12 เดือน มี 4 มาตรการ คือ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์การเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนเกษตรกร ด้านการผลิตและการตลาด

สนับสนุนโครงการ Product Champion หลังจากนั้นกกร. จะมาหารือรายละเอียดว่าควรเสนอผลิตภัณฑ์ใดบ้าง ก่อนเสนอต่อรัฐบาล "กรณีที่มีหลายฝ่ายมองว่ามาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุด เป็นการดำเนินนโยบายลักษณะประชานิยม อยากให้ทุกฝ่ายมองการณ์นำนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติที่เม็ดเงิน ก่อให้เกิดการผลิตและการบริโภคเป็นห่วงโซ่ได้หรือไม่ หากเน้นเฉพาะกระตุ้นการบริโภคด้านเดียว จะเข้าข่ายเป็นประชานิยมมากกว่า แต่หากลงทุนชุมชนเพิ่มขีดความสามารถให้ชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจเร็ว ไม่ใช่นโยบายประชานิยม คาดมาตรการจะเห็นผลใน 3 เดือน" ชี้ยาแรงอัดฉีดตรงกลุ่มเป้าหมาย





3 กันยายน 2558 หน้า 1, 4 (2)

ด้านนายบัณฑิต ลำชา ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย กล่าวสนับสนุนมาตรการกระตุ้นระยะสั้น โดยเฉพาะเงินกองทุนหมู่บ้าน เป็นเรื่องที่ถือเป็นยาแรงที่สุด และอัดฉีดถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด

ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันต้องมีเงินหมุนเวียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้มีรายได้น้อย สามารถใช้จ่ายต่อไป ทำให้การค้าขายในระบบเศรษฐกิจขยายเร็วระหว่างที่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมยังอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้าง

มาตรการที่ออกมา จะได้ผลดีหรือไม่ นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ รัฐบาลต้องกำหนดหลักเกณฑ์และตรวจสอบการปล่อยสินเชื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อไม่ให้เกิดภาระหนี้ที่สูงขึ้น เพราะเป็นเงินที่รัฐบาลรับภาระแทนประชาชน เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยอยู่ได้

“มาตรการดำเนินมาตรการทาง แม้ถือเป็นยาแรงที่สุด เป็นยาที่ฉีดลงไปถึงผู้มีรายได้น้อยระดับตำบล ที่ไม่มีกำลังซื้อและมีภาระหนี้สินหวังว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ระดับหนึ่ง ถ้าไม่ใช้เงินผิดประเภท ต้องดูแลให้นำไปใช้ให้ถูกทาง”

หวังศก. ทดดันเอ็นพีแอลเพิ่ม

สำหรับธนาคารพาณิชย์ ก็ยังปล่อยสินเชื่ออยู่ แต่ส่วนของผู้มีรายได้น้อยต้องอาศัยธนาคารรัฐเป็นหลัก เพราะรับความเสี่ยงได้สูงกว่า แต่ต้องอาศัยความร่วมมือในทุกระดับ และเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น

ส่วนเอ็นพีแอลของธนาคาร ก็ปรับขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจไม่ทันก้าวลง ส่วนฐานะเงินสำรองที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจว่าจะต่ำลงไปอีกหรือไม่ หากต่ำลงไปอีก เอ็นพีแอลจะเพิ่มขึ้น ธนาคารที่ตั้งสำรองเพิ่ม แต่มีเงินสำรองที่เกินไว้ในระดับหนึ่ง ต้องรอประเมินผลอีกครั้ง ไตรมาสสุดท้ายของปี

“แต่มั่นใจว่าแบงก์ชาติเข้มงวดแลสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพ และช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบ เพื่อประคองให้ปรับตัวได้ ปัจจุบันเอ็นพีแอลของธนาคารอยู่ที่ 2.39% และคาดสิ้นปีนี้จะอยู่ที่ 2.7-2.8%”

ส่วนการขยายตัวของสินเชื่อปีนี้คาดขยายได้ 5-6% ขณะที่ปีเติบโต 2.5-3% เป็นอัตราการขยายตัวที่มีเสถียรภาพ เป็นการปล่อยสินเชื่อเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของสภาพคล่องในระบบช่วงรอให้เศรษฐกิจฟื้นตัวปี 2559

“เศรษฐกิจไทยยังแผ่ว แต่แผ่วอย่างมีเสถียรภาพด้วยมาตรการกระตุ้น ช่วยประคองเครื่องจักรเศรษฐกิจ และเวลาผ่านไปในปีหน้า”

จีผู้ประกอบการอู่เรือหนุนส่งออก

นายบัณฑิต ยอมรับว่า เศรษฐกิจไทยต้องพึ่งพาการส่งออก เมื่อการส่งออกไม่เดินหน้า ก็

ต้องไปกระตุ้นตัวขับเคลื่อนอื่นๆ แต่ที่สุดแล้ว การส่งออกยังเป็นตัวหลักที่ต้องพึ่งพา และเพื่อช่วยกระตุ้นส่งออก ผู้ประกอบการต้องเพิ่มความสามารถผลิตให้มีคุณภาพ เพื่อหนุนส่งออกให้แข่งขันในตลาดโลกได้ ในจังหวะที่ค่าเงินบาทไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก

หลังเงินพันวิกฤติจุดคู่ค้าไปต่อ
นายบัณฑิต กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจจีนที่กำลังประสบปัญหา จีนกำลังสู้ศึกหนักอยู่ และกำลังแก้ปัญหาเศรษฐกิจตัวเอง หาก

จีนแก่ได้ จะทำให้อีกหลายประเทศที่พึ่งพาจีนเดินหน้าไปต่อได้

สำหรับลูกค้าของธนาคารในจีน นายบัณฑิตยอมรับว่า ได้รับผลกระทบเหมือนกัน เพราะเจอเศรษฐกิจจีนชะลอตัว โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอี แต่ไม่ได้มีผลกระทบหนัก ธนาคารมีหน้าที่หาช่องทางต่างๆ เพื่อดูแลลูกค้า

“สมคิด” สั่งพาณิชย์เร่งแก้ค่าครองชีพ

วานนี้ (2 ก.ย.) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายการทำงานให้แก่ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นมาตรการแก้ปัญหาราคาสินค้าและค่าครองชีพ ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วน

นายสมคิด กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ต้องดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพประชาชน เพราะมีเสียงบ่นว่าราคาสินค้า โดยเฉพาะอาหารยังแพงอยู่ แม้อัตราเงินบาทปรับลดลงไปมาก โดยขอให้จัดทีม หรือใช้เครือข่ายของพาณิชย์

จังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้า หากฉวยโอกาสให้ใช้กฎหมายเด็ดขาด

ทั้งนี้ ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์จัดทำตลาดกลางสินค้าและตลาดชุมชน กระจายไปท้องถิ่นมากขึ้น เพื่อเป็นกลไกบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่เผชิญกับปัญหาสินค้าราคาแพง แต่จะไม่เข้าไปแข่งขันกับร้านค้าของเอกชนที่มี แต่จะจัดหาหรือช่วยกระจายสินค้าที่เป็นต่อการครองชีพบางรายการไปในภูมิภาคมากขึ้น

จีแก้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

นายสมคิด กล่าวว่า เรื่องสำคัญเร่งด่วนคือของกระทรวงพาณิชย์ดูแลราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะสินค้าข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา เพื่อให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ฝืดกระด้าง โดยจะต้องมีการตั้งทีมลงไปตรวจสอบพื้นที่ให้เกษตรกร โดยเฉพาะราคายางพาราที่ขณะนี้พบว่าราคาตกต่ำมาก เพราะราคาน้ำมันดิบที่ลดลงไป ซึ่งจะต้องร่วมมือกับภาคเอกชนในการตลาด และนายกรัฐมนตรีได้ฝากให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปพิจารณาแก้ปัญหาพร้อมกัน ส่วนข้าวและปาล์มจะมีคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้

“เรื่องราคาสินค้าเกษตร ไม่ได้หมายความว่า จะต้องเพิ่มราคาเป็นเท่าไร แต่ต้องมีการบริหารจัดการไม่ให้ฝืดกระด้าง ให้เกษตรกรอยู่ได้กับราคาสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์ไปจัดทำอยู่” นายสมคิด กล่าว

จัดทัพทูตพาณิชย์ใหม่บุกตลาด

นายสมคิด กล่าวว่า ในเรื่องการส่งออกกำลังเผชิญกับภาวะตลาดโลกไม่ดี ดังนั้นจึงขอให้กระทรวงพาณิชย์จัดลำดับความสำคัญของกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพใหม่ และใช้วิธีเจาะลึกเข้าไปสร้างเครือข่ายและพัฒนาตลาดที่กำหนดไว้แล้ว เพราะบางประเทศเป็นตลาดใหญ่ แต่กลับมีทูตพาณิชย์ดูแลเพียงคนเดียว จึงต้องจัดทัพใหม่และเสริมบุคลากรเข้าไป เช่น อาเซียน ที่มองตลาดพม่า และลาว จะขยายตัวได้ อีก ก็ต้องเพิ่มคนเข้าไปดูแล ไม่ใช่ให้รับผิดชอบเพียง 1-2 คน หรือตลาดจีน และญี่ปุ่น ที่มีความสำคัญกับไทย ก็ต้องจัดคนเข้าไปเพิ่ม

รวมถึงต้องเพิ่มการเจรจาการค้ากับกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพให้มากขึ้น และต้องทำงานประสานกับกระทรวงการต่างประเทศให้เข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนในด้านการค้าและเศรษฐกิจของประเทศนอกเหนือจากงานทางด้านกาทูต

“เรื่องการส่งออกนั้น คนที่เป็นแม่ทัพคือภาคเอกชน ส่วนกระทรวงพาณิชย์เป็นตัวเสริมที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เอกชนเข้าไปบุกตลาดง่ายขึ้น ซึ่งนายกฯให้ความสำคัญจึงจะให้ภาคเอกชนไปจัดทัพกลุ่มที่เกี่ยวข้องและมาพบนายกฯ เพราะ 10 ปีที่ผ่านมาความสามารถในการแข่งขันด้านสินค้าของไทยถดถอย ดังนั้นมีอะไรที่รัฐบาลช่วยได้ ก็จะไปปรึกษาหารือกับนายกฯ”

ต่อไปหากตัวเลขส่งออกติดลบก็ต้องไปถามเอกชนว่าเกิดอะไรขึ้น แต่หากมีปัญหาอุปสรรคและไม่แก้ถึงค่อยมาถามกระทรวงพาณิชย์ว่าเกิดจากสาเหตุใด” นายสมคิด กล่าว

เร่งสร้างความเข้มแข็งการค้าในประเทศ

นายสมคิด กล่าวว่า รัฐบาลต้องการสร้างการเติบโตจากภายในประเทศ ซึ่งอดีตที่ผ่านมาจะเน้นการให้ความสำคัญกับการส่งออก แต่จะเห็นว่าปัจจุบันเริ่มเกิดความไม่สมดุล ซึ่งการพัฒนาประเทศจะต้องเน้นความสมดุลทั้งในและต่างประเทศควบคู่กัน

ดังนั้นจะต้องสร้างกระบวนการการค้าภายในประเทศให้เกิดความคล่องตัวและเข้มแข็งได้ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า ไม่เฉพาะเน้นแต่การค้าการส่งออกเท่านั้น

“เปรียบได้กับว่าชาวเราแข็งแรง แต่ขาซ้ายเป็นโปลิโอ คือถ่วงถ่วงไม่แข็งแรง การที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา เช่น กองทุนหมู่บ้าน จะช่วยให้ถ่วงถ่วงสามารถ



3 กันยายน 2558 หน้า 1, 4 (3)

บริหารจัดการผลิต แปรรูป สินค้าชุมชน จัดหา
ตลาด และการพัฒนาระยะยาว ไม่ใช่การแจก
เงินฟรีบริโภคแล้วก็หมดไป” นายสมคิด กล่าว
ส่วนมาตรการตามข้อสั่งการไหนที่ทำได้
ก่อนก็ให้ทำทันที เช่น การลดราคาสินค้า การ
จดทะเบียนการค้าให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน
แต่ภายใน 3 เดือน คาดว่ามาตรการทั้งหมด
จะต้องเร่งทำออกมาได้ครบถ้วน

นางอภिरตี ต้นตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จะนำข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีไปตีโจทย์ และจัดประชุม
เวิร์คช็อปร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อแปลง
ออกมาเป็นภาคปฏิบัติ โดยเร่งแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิผล
ภายใน 3 เดือน

3 - 6 กันยายน 2558 หน้า 1, 13 (1)

'ปาล์ม-ยาง'ราคาร่วงหนัก สต็อกล้นของรัฐจ่ายเงินตรง

ทีมเศรษฐกิจ “สมคิด” เจอปัญหาใหญ่ ราคาสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศทั้งข้าว-มัน-ยาง-ปาล์มร่วงระนาว จากปัจจัยทั้งภายในภายนอกประเทศ ตั้งแต่ราคาน้ำมันดิบลดลง สต็อกภายในประเทศพุ่งสุดท้ายเกษตรกรอ่วม รายได้หดกว่า -15.6% เร่งรัฐบาลออกมาช่วยเหลืออัดเงินจ่ายตรงเข้าระบบให้ถึงมือชาวไร่ชาวนาทันที



ปาล์ม-ยาง

ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ของทีมเศรษฐกิจ ชุดของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน และมันสำปะหลัง ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ส่งผลกระทบต่อไปถึงกำลังซื้อในต่างจังหวัดลดลง จนเป็นที่มาให้รัฐบาลต้องคิดแพ็คเกจการใส่เงินลงไปให้เกษตรกรอย่างน้อยก็ต้องให้ผ่านพ้นในช่วงนี้ไปได้ก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศทั้งระบบ

ข้าวทั้งปียืนพื้น 8,000 บาท/ตัน

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ผลผลิตข้าวปี 2558/2559 ทางภาคเอกชนประเมินว่า จะมีปริมาณใกล้เคียงกับปี 2557/2558 คือระหว่าง 6-7 ล้านตันข้าวเปลือก โดยส่วนใหญ่จะเป็นข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นผลผลิตหลักของฤดูนาปี รัฐบาลควรกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือถึงเกษตรกรด้วยวิธีการ “ชดเชย” รายได้ให้กับเกษตรกรโดยตรง เช่น หากตั้งราคาให้เกษตรกรควรขายได้ตันละ 15,000 บาท แต่ช่วงที่ผลผลิตข้าวออกมา

มากอาจจะขายได้ตันละ 13,000-14,000 บาท รัฐบาลก็ช่วยเหลือชดเชยรายได้ส่วนที่ขาดให้ 1,000-2,000 บาท

ยกตัวอย่าง ผลิตรวมได้ 6-7 ล้านตันข้าวเปลือก จะให้เงินวงประมาณ 6,000-10,000 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถช่วยเกษตรกรได้โดยตรง เป็นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบรากหญ้า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกลไกตลาด ส่วนวิธีการที่ดำเนินการในฤดูกาลที่ผ่านมา เช่น โครงการลดต้นทุนการผลิตหรือชดเชยดอกเบี้ยนั้น ในทางปฏิบัติไม่ค่อยจะได้ผลดีเท่าไรนัก

“การส่งออกข้าว 7 เดือนแรก มีปริมาณ 5.1 ล้านตัน หรือลดลง 7.6% ผมยอมรับว่าเป้าหมาย 9.5-10 ล้านตัน ยังเป็นไปได้ยาก เพราะเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและมีการแข่งขันราคาอย่างรุนแรง เช่น เวียดนามลดราคาข้าวขาวเหลือตันละ 335 เหรียญสหรัฐ แต่ไทยเสนอราคาขาย 365 เหรียญ แต่ที่ยังแข่งขันได้เพราะค่าเงินบาทไทยอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ 6 ปี พอ ๆ กับเวียดนามที่อ่อนค่าเงินต้องมา 2 ครั้งรวม 4-5% ซึ่งผมหวังว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะอ่อนลงไปถึง 36-37 บาท ส่วนการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลจะว่ากระทบก็กระทบ แต่ถึงอย่างไรรัฐก็ต้องระบายเพียงแต่อย่าให้ราคาต่างกันมาก อย่างในปีนี้ระบายข้าวได้ 4 ล้านตัน ถือว่าเก่งแล้วราคาข้าวเก่า กก.ละ 10 บาท ข้าวใหม่ กก.ละ 11.80-11.90 บาท ต่างกัน กก.ละ 1-2 บาท ดีกว่าปีก่อนที่ราคาต่างกัน 8 บาท โดยข้าวเก่า กก.ละ 10 บาท ข้าวใหม่ กก.ละ 18 บาท”

ด้านนายสมเกียรติ มรรคยาศร เลขานุการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า รัฐบาลควรมีชดเชยรายได้ให้เกษตรกรเพื่อจูงใจให้เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางชะลอการขาย และมาตรการจูงใจให้ผู้ส่งออก/ผู้ประกอบการข้าวถุงซื้อเก็บสต็อก เช่น ชดเชยค่าเก็บสต็อก ชดเชยค่าส่วนต่างของราคาข้าว

ในกรณีที่ผู้ประกอบการซื้อเก็บสต็อกแล้วราคาตลาดปรับตัวลดลง โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ซึ่งจะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายนนี้

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมกำลังรอนโยบายที่ชัดเจนของทีมเศรษฐกิจใหม่ สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวขณะนี้ ข้าวเปลือกเจ้า 5% (แห้ง) ตันละ 8,100-8,500 บาท เพิ่มขึ้นมาจากก่อนหน้านี้ เพราะเป็นช่วงที่ผลผลิตยังไม่ออกสู่ตลาด ทำให้โรงสีต้องแย่งซื้อข้าวขณะที่นายระวี รุ่งเรือง นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย กล่าวว่า ขณะนี้ข้าวเกี่ยวสดมีความชื้นสูง มีราคาต่ำลงเหลือเพียงตันละ 6,800-7,200 บาท ส่วนข้าวแห้งยังอยู่ในระดับตันละ 8,000 บาท รัฐบาลควรขยายระยะเวลาการนำเข้ามาตรการชะลอการขายข้าว ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2558 พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือศูนย์พันธุ์ข้าวชุมชนด้วย

ล่าสุดมีรายงานเข้ามาว่า กระทรวงพาณิชย์จะเปิดประมูลราคาซื้อข้าวสารจากสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 6/2558 เป็นข้าว 10 ชนิด อาทิ ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวเหนียว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวหอมมะลิ 100% ปริมาณรวม 732,806.10 ตัน โดยให้ยื่นซองคุณสมบัติในวันที่ 7 กันยายนนี้ ส่วนการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) จะมีขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2558 กระทรวงพาณิชย์จะเสนอแนวทางการระบายข้าวในสต็อกสู่ภาคอุตสาหกรรมจำนวน 5.89 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวเกรดซี 4.6 ล้านตัน และข้าวเสียเป็นฝุ่นผง 1.29 ล้านตัน และข้าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการคดีอีก 70,000 ตัน

มันเส้นเขมรทะลักจุดราคามันไทย

นายมานัส วิรุฒ นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ผลผลิตมันสำปะหลังปี 2558/2559 จากการสำรวจครั้งล่าสุดจะมีประมาณ 32.942 ล้านตัน หรือต่ำกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.99 ขณะที่ความต้องการใช้จะมีประมาณ 40 ล้านตัน แต่ถ้าเกษตรกรชุดหัวมันออกมาพร้อมกันในช่วงเดือนตุลาคม 2558-เมษายน 2559 อาจจะทำให้ราคาหัวมันลดลงต่ำกว่า กก.ละ 1.90-2 บาทได้

3 - 6 กันยายน 2558 หน้า 1, 13 (2)

ดังนั้นรัฐบาลควรกำหนดมาตรการออกเป็น 2 ระยะ คือ มาตรการระยะสั้น รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยค่าชุดและค่าขนส่ง ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันโดยตรง จำนวน 6 ล้านครัวเรือน ไร่ละ 600-700 บาท คิดเป็นเงิน 3,000-4,000 ล้านบาท ในส่วนผู้ประกอบการขอให้รัฐบาลจัดทำโครงการให้สินเชื่อชะลอการขายผลผลิต ด้วยการชดเชยดอกเบี้ย 3% ให้ผู้ประกอบการที่รับซื้อหัวมันจากเกษตรกร กก.ละ 2.50 บาท แต่มีเงื่อนไขให้ซื้อมันเส้น/แป้งมันเก็บสต็อกไว้เป็นเวลา 5 เดือน นับตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2559 เพื่อดูดซับปริมาณซัพพลายส่วนเกินที่จะออกมาพร้อมกัน คาดว่าจะดูดซับมันส่วนเกินทั้งหมด 10 ล้านตัน ใช้เงินประมาณ 250 ล้านบาท

ด้านแหล่งข่าวในวงการค้ามันเปิดเผยว่า ช่วงวิกฤตของราคาหัวมันสดจะเกิดขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่หัวมันสดของกัมพูชาออกสู่ตลาด โดยในปีที่ผ่านมามีการคาดการณ์กันว่า กัมพูชามีผลผลิตมันสำปะหลังถึง 10-11 ล้านตัน ส่วนใหญ่ถูกส่งเข้ามาในไทยเพื่อขายเป็นมันเส้นส่งออกไปยังจีนอีกต่อหนึ่ง “มันเส้นเขมรที่ทะลักเข้ามามีผลต่อราคาหัวมันสดของไทยโดยตรง โดยปีที่ผ่านมามีบางช่วงราคาหัวมันสดของไทยเคยร่วงลงมาถึง 1.80 บาท ปีนี้คาดการณ์กันว่า มันเขมรจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอีก 20-30% หรือมากเป็นประวัติการณ์ ประกอบกับถูกจีนกดราคาจากสาเหตุผู้ส่งออกของไทย บางรายซื้อมันเส้นคุณภาพต่ำ (ตากลสด) มาส่งออก แต่ปีนี้ยังมีเรื่องของค่าเงินหยวนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยผู้ซื้อในจีนเริ่มส่งสัญญาณขอให้ผู้ส่งออกไทยลดราคาขายมันเส้นลง” แหล่งข่าวกล่าว

ยางร่วงหนักเหลือ 40 บาท/กก.

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานสถานการณ์ราคายางเข้ามาว่า ราคายางที่ผ่านมามีขึ้นสูงสุดในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 โดยน้ำยางสด ณ หน้าโรงงานในภาคใต้อยู่ที่ กก.ละ 61 บาท เนื่องจากองค์กรศึกษาของระหว่างประเทศ (IRSG) รายงานว่า ผลผลิตยางปี 2557 ใกล้เคียง

กับความต้องการใช้มาก หลังจากตกลงต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2557 ในขณะที่ผลผลิตในช่วงดังกล่าวมีน้อยกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญ ฝนแล้งยาวนาน รวมทั้งราคาน้ำมันขยับตัวสูงขึ้น

หลังจากนั้นราคายางภายในประเทศก็ได้ตกลงมาตลอด เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกลดต่ำลง จากการที่อิหร่านจะผลิตน้ำมันออกสู่ตลาดต่างประเทศได้อีกครั้งช่วงไตรมาสสุดท้ายปีนี้ หลังได้ขอยุติข้อตกลงนิวเคลียร์กับชาติมหาอำนาจ อีกทั้งองค์การศึกษาระหว่างประเทศ (IRSG) ระบุว่า ผลผลิตยางธรรมชาติในปี 2558 จะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 4.4 หรืออยู่ที่ 12.60 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 12.07 ล้านตัน “มากกว่า” ความต้องการเพิ่มของโลกที่จะอยู่ในระดับ 2-3% ต่อปี

ขณะเดียวกันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงมีความเปราะบาง เศรษฐกิจประเทศผู้ใช้จ่ายรายใหญ่คือ จีน ยังคงชะลอตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ยาง ประกอบกับราคาน้ำมัน วัตถุดิบตั้งต้นผลิตยางมีอย่างเทียมยังคงมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ราคานายางสดหน้าโรงงานในภาคใต้ วันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา จึงหล่นลงมาอยู่ที่ 42 บาท/กก. เท่านั้น

น้ำมันปาล์มสต็อกล้นประเทศ

นางวิวรรต บุญยประทีปรัตน์ เลขานุการสมาคมปาล์มนำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ราคาผลปาล์มปัจจุบันอยู่ระหว่าง 2.90-3 บาท/กก. ถือว่า “ราคาลดลงอย่างมาก” ประกอบกับตอนนี้องค์การคลังสินค้า (อคส.) ยังไม่ได้ออกมารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 200,000 ตัน จากโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่เข้าร่วมโครงการตามมติของคณะกรรมการนโยบายปาล์มนำมันแห่งชาติ ส่งผลให้โรงสกัดไม่สามารถรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรได้เช่นกัน

แหล่งข่าวจากโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบเปิดเผยว่า ขณะนี้สต็อกของโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบเต็ม ไม่สามารถระบายน้ำมันปาล์ม

ออกไปได้ เนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศ (26.20 บาท) กับราคาตลาดโลก (มาเลเซีย 15 บาท-ผลจากราคาน้ำมันดิบลดต่ำลง) มีส่วนต่างกันถึง 11 บาท/กก. โรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ก็อยู่ในภาวะสต็อกเต็มเช่นกัน จนต้องลดราคาจำหน่ายลงมา ล่าสุดประมาณการกันว่า สต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศตอนนี้จะมีอยู่ไม่ต่ำกว่า 400,000 ตัน ส่งผลกระทบต่อถึงราคาผลปาล์มจะต้องร่วงลงมาอีก

“กก.ปาล์มกำหนดให้โรงสกัดซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรที่ราคา 4.20 บาท/กก. และอคส.จะออกมารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดจำนวน 200,000 ตัน ในราคา 26.20 บาท/กก. แต่จนบัดนี้ อคส.ก็ยังไม่ออกมารับซื้อ โดยอ้างว่าเอกสารของเกษตรกรที่ขายผลปาล์ม 4.20 บาทให้โรงสกัดไม่ครบถ้วน ซื้อไม่ได้ กลายเป็นปัญหาการค้างชำระในระเบียบปฏิบัติ โรงสกัดก็ไม่มีสภาพคล่องเลยต้องแบกสต็อกจนสิ้นสุดท้ายจึงส่งผลกระทบต่อราคาปาล์มของเกษตรกร ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะรัฐบาลเองไปปิดเป็นราคาตลาดภายใน แคมตอนนี้ยังมีน้ำมันปาล์มเถื่อนที่ราคาต่ำกว่าไทยถึง 10 บาท ทะลักเข้ามาในประเทศด้วย” แหล่งข่าวกล่าว

รายได้เกษตรกรติดลบ -15.6%

ด้านนายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจมหภาค ฝ่ายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า จากตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนกรกฎาคม 2558 พบว่า ผลจากราคาสินค้าเกษตรที่ลดลงและผลผลิตทางการเกษตรที่หดตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้ภาคเกษตรลดลง 15.6% เทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน และได้บันทึกความเชื่อมั่นของประชาชน โดยเฉพาะภาคการเกษตรค่อนข้างมาก ถือเป็นสาเหตุให้ “ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่” ของรัฐบาลต้องพยายามอัดฉีดเงินเข้าสู่กลุ่มดังกล่าว

ทั้งนี้เดือนกรกฎาคม ราคาสินค้าเกษตรติดลบ 6.3% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหลัก ๆ มาจากการหดตัวของราคายางที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัว



3 - 6 กันยายน 2558 หน้า 1, 13 (3)

และราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลง ขณะที่
ด้านผลผลิตทางการเกษตรหดตัว 9.9%
จากช่วงเดียวกันปีก่อน เป็นไปตามการ
หดตัวของผลผลิตข้าวนาปรังที่มีการลด
พื้นที่เพาะปลูกตามนโยบายของรัฐบาล
จากปัญหาภัยแล้ง “ความเชื่อมั่นด้าน
ราคาสินค้าเกษตรขณะนี้ยังเป็นลบ แต่หาก
มองไปข้างหน้าก็ต้องจับตาดูว่า เงินจาก
กองทุนหมู่บ้านที่รัฐบาลพยายามอัดฉีดใหม่
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ จะเป็นตัวช่วยให้
รายได้ภาคการเกษตรปรับตัวขึ้นหรือไม่”
นายดอนกล่าว

3 - 6 กันยายน 2558 หน้า 6 (1)

ยางล้นโค้งสุดท้ายจีน-สหรัฐฯซื้อเพิ่ม คาดทั้งปีปริมาณบวกแต่มูลค่าติดลบ

เกิฟนัรงราคาหน้ามันผันผวน-เศรษฐกิจจีนชะลอตัว ทำส่งออกยางพาราไทยปีนี้ คาดแ่งมูลค่าลดลง 12% ส่วนด้านปริมาณเชื่อยังขยายตัวได้ 3-5% ัฐบาลจีนเอาอยู่แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ผากทีมเศรษฐกิจใหม่รัฐบาลประยุทธ์มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ขณะเตรียมเปิดเวที 3 ประเทศถกแก้ราคายาง 15 ก.ย.นี้

นายหลักชัย กิตติพล นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมยางพาราไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงแนวโน้มราคาและการส่งออกยางพาราของไทยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ว่า จากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 37-38 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ส่งผลให้ราคายางสังเคราะห์ ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากน้ำมัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 60% ของความต้องการใช้ยางในตลาดโลกปรับตัวลดลงตามมีผลถึงราคายางธรรมชาติปรับตัวลดลงตามไปด้วย

ทั้งนี้การส่งออกยางพาราของไทยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2558 ส่งออกไปแล้วมูลค่าเกือบ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ขยายตัวลดลง 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดในเดือนที่เหลือของปีนี้จะมีการส่งออกยางพาราจะปรับตัวดีขึ้นขณะที่ความต้องการใช้ยางในประเทศในปีนี้จะคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 14% และปีหน้าจะเพิ่มขึ้น 15%

"ปัญหาใหญ่ของการส่งออกยางพาราของไทยอยู่ที่จีนซึ่งเป็นตลาดหลัก อันเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจภายในของเขา แต่มั่นใจว่ารัฐบาลจีนเอาอยู่ จากในช่วง 7 เดือนแรกการนำเข้ายางพาราของจีนลดลง 13% แต่คาดว่าจากนี้ไปจีนจะนำเข้ายางพาราเพิ่มขึ้นจากสต็อกเริ่มลดลง ซึ่งก็คงต้องติดตามสถานการณ์อย่าง



ใกล้ชิด"

นายหลักชัย กล่าวอีกว่า คาดการส่งออกยางพาราของไทยในปีนี้เป็นปริมาณนำขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3-5% โดยคาดว่าจะส่งออกได้ 3.8 ล้านตัน จากปีก่อนส่งออกได้ 3.7 ล้านตัน ส่วนในแง่มูลค่าน่าจะลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 12% (ปี 2557 ไทยส่งออกยางพารามูลค่า 6.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือรูปเงินบาทที่ 1.93 แสนล้านบาท) ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อทำให้มูลค่าการส่งออกลดลงเนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงส่งผลต่อราคายางธรรมชาติที่ปรับตัวลดลง รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้ายางรายใหญ่ที่เอกชนยังมีความมั่นใจว่ารัฐบาลจีนจะยังรับมือปัญหาเศรษฐกิจภายในได้

ส่วนราคาของยางหลังจากนี้คงอยู่ในภาวะชะลอตัวคงไม่ผันผวนไปมากกว่านี้ โดยปัจจุบันราคาของยางพารา ในส่วนของยางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 40-50 บาท

ต่อกิโลกรัม ยางก้อนถ้วยอยู่ที่ 40-45 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนแนวโน้มราคาของยางพาราในปี 2559 คาดจะขยับขึ้นไปอยู่ที่ 60 บาทต่อกิโลกรัมตามภาวะเศรษฐกิจโลก และราคาน้ำมันที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น

ในระยะสั้นๆนี้ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ น่าจะมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับสินค้าเกษตร โดยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งปีนี้คาดว่าผลิตภัณฑ์ยางพาราทั้งส่งออกและใช้ในประเทศน่าจะอยู่ที่ 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดว่าปีหน้าจะขยับเป็น 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เห็นได้จากตัวเลขการผลิตของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางไม่ว่าจะเป็น จีน ญี่ปุ่น ที่เข้ามาลงทุนในไทยถือว่าขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการผลิตยางรถยนต์ ประกอบกับانسสงส์ที่สหรัฐอเมริกาได้เข้ามาตรึงการเก็บภาษีเพิ่มเพื่อต่อต้านการทุ่มตลาด(เอติ) สินค้ายางรถยนต์จากจีน มีผลให้สหรัฐฯหันมาสั่งซื้อสินค้าจากอาเซียนโดยเฉพาะ



3 - 6 กันยายน 2558 หน้า 6 (2)

จากไทยเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้ มีการชักชวนผู้ผลิตยางรถยนต์จากจีนเข้ามาตั้งโรงงานในไทยเพื่อเลี่ยงผลกระทบ และจะมีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออก ยางพาราของไทยได้ในอนาคต

“ในวันที่ 15 กันยายนนี้ภาครัฐและ เอกชนของ 3 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จะมีการประชุม เรื่องราคายาง โดยรอบนี้จะจัดประชุมที่ มาเลเซีย เนื้อหาสาระจะเป็นการร่วมมือ กันในการผลักดันราคายางให้ไปทิศทาง เดียวกัน”



3 กันยายน 2558 หน้า 7

กรม.อนุมัติจ่ายชดเชยยาง หลังปิดกรีดยางเดือนพ.ค.58

กรม.อนุมัติจ่ายชดเชยยาง ตั้งราคาประกัน กิโลกรัมละ 60 บาท วางเงื่อนไขให้เฉพาะรายย่อย ที่มีสวนยางไม่เกิน 15 ไร่ คาดมีอยู่ 8 แสนราย หลังปิดกรีดยางเดือนพ.ค.58 ระบุผลผลิตยางปีนี้ลดเหลือ 4.1 ล้านตัน เหตุราคาตกต่ำ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ผลผลิตยางพาราของไทยในปีนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ 4.1 ล้านตัน ลดลงจากคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 4.3 ล้านตัน เป็นผลมาจากราคายางที่ปรับลดลง ทำให้เกษตรกรไม่กรีดยาง ขณะที่แรงงานรับจ้างกรีดยางหนีเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม และภาคการเกษตรอื่นๆ เนื่องจากรายได้ไม่คุ้ม ทำให้ปริมาณยางในตลาดกลางหายไปวันละประมาณ 10-15%

ส่วนแผนการโค่นยางเก่า เพื่อปลูกใหม่ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ปีละ 4 แสนไร่ ยังดำเนินการได้ตามเป้าหมาย แม้ว่าผลผลิตยางจะลดลง แต่ราคายางในประเทศยังไม่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลกยังมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ และสินค้าอุปโภคบริโภค คาดภายใน 3-5 ปี ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น จากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจในอนาคต กรมวิชาการเกษตรจึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นคือพันธุ์ RRIT251 ให้ผลผลิต 467.2 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 ที่เกษตรกรนิยมใช้แต่ให้ผลผลิตเพียง 218.1 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี

3 กันยายน 2558 หน้า 1, 14

‘สมคิด’สั่งพณ.ทำงานเชิงรุกเน้นดูแลค่าครองชีพ

“สมคิด” เข้มสั่ง “พาณิชย์” ปรับแผนการทำงานเชิงรุกเน้นดูแลค่าครองชีพ-สินค้าเกษตร-ส่งออก-สร้างธุรกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ขณะที่ “สภาพการการค้าฯ” ขานรับนโยบาย มั่นใจพัฒนาส่งออกผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.58 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ได้เดินทางมามอบนโยบายให้ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากให้กระทรวงพาณิชย์ ทำงานในเชิงรุกภายใน 3 เดือนนี้ โดยจัดให้มีการเตรียมรองรับสถานการณ์ใหม่ๆ ซึ่งเน้นทำงานร่วมกับภาคเอกชน ทั้งนี้ต้องการให้กระทรวง

พาณิชย์ดูแลประเด็นสำคัญ 4 เรื่อง คือ 1.ให้ดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพที่ยังมีเสียงบ่นว่าราคาสินค้ายังสูงทั้งที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

2.ดูแลในเรื่องสินค้าเกษตร โดยเฉพาะ ข้าว ยางพารา และปาล์ม เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ แรงรักษาระดับราคา ยางให้เหมาะสม ■ อ่านต่อหน้า 14

■ ‘สมคิด’ ต่อจากหน้า 1

แต่ไม่ใช่การเข้าไปบิดเบือนกลไกตลาด 3.การส่งออก แม้ตลาดโลกที่ยังชะลอตัว แต่กระทรวงพาณิชย์ จะต้องมีการจัดยุทธศาสตร์การส่งออกใหม่ โดยจะต้องโฟกัสตลาดที่สำคัญลงไป ในรายประเทศ

ที่มีศักยภาพ อาทิ อิหร่าน รัสเซีย ปากีสถาน เป็นต้น และ 4.ต้องสร้างการเติบโตในประเทศซึ่งต้องมีการทำงานกับเอกชนและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เช่น การผลักดันสินค้าชุมชนไปตลาดในแหล่งท่องเที่ยว ในจุดท่องเที่ยวสำคัญของแต่ละพื้นที่

ด้าน นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาพการการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่า เห็นว่านโยบายของรัฐบาลในการนำกองทุนหมู่บ้านมาใช้ตอนนี้ ซึ่งเชื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพต่อไปได้โดยหอการค้าทั่วประเทศก็พร้อมจะให้ความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าชุมชนให้เป็นเป็นของฝาก และจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อไป



3 กันยายน 2558 หน้า 7 (1)

‘สมคิด’สั่งจัดทัพกู้เศรษฐกิจ

- มอบนโยบายพาณิชย์ 4 ด้าน
- ดันเอกชนแม่ทัพบุกส่งออก

นายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลัง มอบนโยบายการทำงานให้แก่ข้าราชการระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ว่า ได้มอบหมายนโยบาย 4 ด้าน ให้กระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชนนำไปปฏิบัติ เพื่อรองรับกับนโยบายใหม่ ๆ ของรัฐบาล ที่จะดูแลเศรษฐกิจไทย ภายใต้อาณัติที่เปลี่ยนแปลงไป คือ ดูแลราคาสินค้า, รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร, ร่วมกันขับเคลื่อนภาคส่งออกและการhamadการเสริมในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น

สำหรับการดูแลราคาสินค้า และค่าครองชีพของประชาชน เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรระบุว่า มีเสียงบ่นจากประชาชนว่า ราคาอาหารยังแพง สวนทางกับราคาน้ำมันดิบตลาดโลก ที่ปรับลดลงไปมาก โดยขอให้กระทรวงพาณิชย์ จัดทีม หรือใช้เครือข่ายของพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้า หากพบว่าจวยโอกาสให้ใช้

กฎหมายเด็ดขาดเข้าไปแก้ปัญหา

ขณะเดียวกัน ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์จัดทำตลาดกลางสินค้า และตลาดชุมชน เพื่อกระจายไปยังท้องถิ่นให้ทั่วถึงมากขึ้น เพื่อให้เป็นกลไกบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ต้องเผชิญกับปัญหาสินค้าราคาแพง แต่ยืนยันว่าจะไม่ใช่เป็นการเข้าไปแข่งขันกับร้านค้าของเอกชนที่มีอยู่เดิม เพียงแต่จะเป็นการจัดหาสินค้าที่จำเป็น หรือช่วยกระจายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพบางรายการ เพื่อให้ลงไปภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งตรงนี้จะช่วยทำให้สินค้ามีต้นทุนที่ลดลง

ส่วนการดูแลราคาสินค้าเกษตร เช่น สินค้าข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา เพื่อให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ผิดธรรมชาติ โดยต้องตั้งทีมลงไปตรวจสอบพื้นที่ให้เกษตรกร โดยเฉพาะราคายางพาราที่ขณะนี้พบว่า ตกต่ำมาก ตามราคาน้ำมันดิบตลาดโลก ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องร่วมมือกับภาคเอกชน

3 กันยายน 2558 หน้า 7 (2)



สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ในการตลาด

“เรื่องราคาสินค้าเกษตรนั้น ไม่ได้หมายความว่าต้องเพิ่มราคาที่เป็นการบิดเบือนกลไกตลาด แต่ต้องมีการบริหารจัดการไม่ให้ผิดธรรมชาติ ให้เกษตรกรอยู่ได้กับราคานี้ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ไปจัดทำอยู่”

สำหรับการส่งออกนั้น กระทรวงพาณิชย์ต้องจัดทำใหม่ โดยลำดับความสำคัญของกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพใหม่ ใช้วิธีเจาะตลาดในเชิงลึก พร้อม

ทั้งเข้าไปสร้างเครือข่าย หรือเสริมบุคลากรเพิ่ม เพราะบางประเทศเป็นตลาดใหญ่ แต่กลับมีทูตพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่ดูแลไม่กี่คน เน้นตลาดอาเซียน, จีน, อิหร่าน, ปากีสถาน และรัสเซีย ให้มากขึ้น เป็นต้น

“เรื่องการส่งออกนั้น คนที่เป็นแม่ทัพหน้าหน้าต้องเป็นภาคเอกชน ส่วนกระทรวงพาณิชย์เป็นตัวเสริม ที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เอกชนเข้าไปบุกตลาดง่ายขึ้น ซึ่งนายกฯให้ความสำคัญ จึงได้ให้ภาคเอกชนไปจัดทำกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และมาพบนายกฯ เพราะ 10 ปีที่ผ่านมาความสามารถในการแข่งขันด้านสินค้าของไทยถดถอย ดังนั้นมีอะไร

ที่รัฐบาลช่วยได้ จะนำไปหรือกับเอกชน โดยตรง ต่อไปหากตัวเลขส่งออกคิดลบ ก็ต้องไปถามเอกชนว่าเกิดอะไรขึ้น แต่หากมีปัญหาอุปสรรคและไม่แก้ ค่อยมาถามกระทรวงพาณิชย์ว่าเกิดจากสาเหตุใด”

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโครงสร้างการค้าของไทย ไม่ได้มีแค่ภาคการค้าสินค้าอย่างเดียว แต่ยังมีภาคการค้า บริการ ที่ถือว่ามีความสำคัญสูงและเติบโตเร็ว อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม กัดตาการ ภาพยนตร์ สถานพยาบาล ซึ่งกลุ่มนี้ถือเป็นอนาคตของไทย ขณะที่ภาคการค้าสินค้าเริ่มจะถดถอย เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง ดังนั้นจึงต้องการให้กระทรวงพาณิชย์ ผลักดันและส่งเสริมการค้าในภาคบริการนี้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ทำธุรกิจการค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ มากขึ้น เพราะการค้าในยุคต่อไป คงไม่ใช่เน้นแค่การขกที่มไปโรดโชว์ในต่างประเทศแล้ว

รัฐบาลต้องการสร้างการเติบโตจากภายในประเทศ ซึ่งอดีตที่ผ่านมา จะเน้นการให้ความสำคัญกับการส่งออก แต่จะเห็นว่าปัจจุบันเริ่มเกิดความไม่สมดุล ดังนั้นรัฐบาลต้องพัฒนาประเทศที่เน้นความสมดุลทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่กันโดยในประเทศกระทรวงพาณิชย์ ต้องสร้างกระบวนการการค้าภายในประเทศให้เกิดความคึกคัก และเข้มแข็งได้อีก 5-10 ปีข้างหน้า ไม่เฉพาะเน้นแต่การค้า การส่งออกเท่านั้น ในส่วนของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น ต้องให้กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับเอกชนเข้าไปส่งเสริมการสร้างแบรนด์ในท้องถิ่น ตลาดด้วย.



3 - 6 กันยายน 2558 หน้า 26



เบิร์ต อายิว

นคราพิพัฒน์

👁️ 👁️ มาตราการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบเพื่อช่วยเหลือกลุ่มรากหญ้า ผู้มีรายได้น้อย คนจนในเมือง ของทีมเศรษฐกิจรัฐบาลภายใต้การนำของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ใกล้เป็นจริงมากขึ้น แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ประปรายว่าหนีไม่พ้นนโยบายประชานิยม แถมโยงไปในทำนองเป็นหลักเก่าในขบวนการใหม่ ดูใส่ในแล้วแทบไม่แตกต่างไปจากยุครัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยเฉพาะการใส่เงินให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชน แผนสร้างงานสร้างรายได้ในชนบทด้วยการชูสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือ OTOP ขณะที่ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลแจ้งว่าประชานิยมมีหลายระดับตั้งแต่แบบอ่อน ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนกลุ่มที่ด้อยโอกาส ไปจนถึงประชานิยมจ๋า ที่มุ่งหวังคะแนนเสียงเป็นหลักแต่ที่ควรตระหนักมากที่สุดคือ ต้องให้ชาวบ้านพึ่งตนเองได้ในระยะยาว และดำรงชีวิตด้วยความมั่นคงยั่งยืน

👁️ 👁️ 1 กันยายน รองนายกรัฐมนตรีขงเป็กเกจขอ ครอบคลุมงบประมาณ 1.1 แสนล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า 1.จัดสรรเงินให้เปล่า 3.5 หมื่นล้าน ผ่านกระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการซ่อมสร้าง ตำบลละ 5 ล้านบาท รวมกว่า 7 พันตำบล 2.จัดสรรเงินให้กองทุนหมู่บ้าน เกรด A และเกรด B เพื่อปล่อยกู้

ให้กับประชาชน หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท รวม 5.9 หมื่นหมู่บ้าน วงเงิน 5.9 หมื่นล้านบาท โดยปีที่ 1-2 คิดดอกเบี้ย 0% ปีที่ 3-5 ดอกเบี้ยตามต้นทุนเงินของสถาบันการเงินของรัฐ และรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ปีละ 2.2 พันล้านบาท กำหนดเงื่อนไขห้ามนำไปได้ถอนหนี้ หรือคืนหนี้เดิม 3.เร่งจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดเล็กงบประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาท รวม 1.6 หมื่นล้านบาท

👁️ 👁️ ส่วนการแก้โจทย์ปัญหาราคาสินค้าเกษตรราคาต่ำอย่างไร โดยเฉพาะยางพารากับปาล์มน้ำมัน ที่เกษตรกรทั้งในภาคใต้ เหนือ อีสาน เผชิญวิบากกรรมมานาน ต้องจับตาดูว่าทีมเศรษฐกิจชุดใหม่นี้จะมีทางออกอย่างไร โดยในส่วนของชาวสวนยาง หลังประธานสมาธิชาเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย อุทัย สอนหลักทรัพย์ ได้เสนอแนะมาตรการช่วยเหลือ รมว.เกษตรฯ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ต้องจับตาดูว่ารัฐจะรับลูกหรือเปล่า

👁️ 👁️ ลาออกจาก ผช.ผอ.ธนาคารออมสิน สายงานสินเชื่อชุมชน กลุ่มสินเชื่อรายย่อย มานั่งเก้าอี้เอ็มดี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) หลังได้รับเลือกจากคณะกรรมการสรรหา และบอร์ดเอสเอ็มอีแบงก์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 1 ม.ค. 2558 ผ่านไปแค่ 8 เดือน สุพจน์ อวาต เอ็มดีแบงก์เอสเอ็มอี ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งซะแล้ว จากปัญหาสุขภาพ มีผล 30 ก.ย.ระหว่างนี้บอร์ดให้รองเอ็มดี อินทิรา โภคปยุณยารักษ์ รักษาการเอ็มดีไปก่อน

3 กันยายน 2558 หน้า 1, 6 (1)

**นายแบงก์เชียรรับ.อุ้มรากหญ้า
'สุวัจน์-ซีพี'จัดดวลโปรโมตไทย
'ลมคิด'มอบนโยบาย พณ. ลุยงานด่วน 4 ด้าน
เห็นผลใน 3 เดือน คุมของแพง-ดูแลลสินค้า
เกษตร-ดันส่งออก (อ่านต่อหน้า 6)**

ต่อจากหน้า 1

สุวัจน์-ซีพี

นายกฯตรวจเขตศก.พิเศษตาก

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 2 กันยายน พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะ อาทิ พ.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พ.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อตรวจความคืบหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก โดยมีนายสมชัย จุฬะตันยดี ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เดินทางรอรับคณะของนายกฯอย่างคึกคัก ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งในและนอกบริเวณพื้นที่อย่างเข้มงวด

พ.อ.ประยุทธ์ได้เยี่ยมชมขุมนิทรรศการผลิตภัณฑ์เชิงเทียนหินสมุนไพโรโรมา ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น โดยนายกฯขอให้ส่งเสริมการตลาดขายไปกลุ่มอาเซียนด้วย รวมไปถึงมีผ้าทอมือของชาวเผ่าต่างๆ เลือยกัญชง ชาสมุนไพรรักษาโรค กล้วยหอม ก็อยากให้ออกมาตลาดไปสู่ต่างประเทศให้มากขึ้น นอกจากนี้ พ.อ.ประยุทธ์ได้แวะชิมกาแฟช็อคโกแลต พร้อมทั้งแนะนำติดต่อกด้วยว่า "ให้ลองทำกาแฟช็อคโกแลต เพราะก่อนใหญ่กว่าอาจจะขายดีกว่ากาแฟช็อคโกแลตได้"

สั่งท้องถิ่นแจงปชช.กันต่อด้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นนายกฯและคณะได้ไปดูการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก ซึ่งประกอบด้วย 3 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สอด อ.พบพระ และ อ.แม่ระมาด โดยเป็นการวางระบบผังเมือง ถนน สาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งนายกฯแสดงความห่วงใยถึงความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับผังเมืองใหม่ที่จะออกมา จึงอยากให้ฝ่ายปกครองท้องถิ่นลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชน การชี้แจงขอได้ประโยชน์จากการพัฒนาผังเมืองและเขตเศรษฐกิจพิเศษมีอะไรบ้าง ไม่เช่นนั้นอาจถูกประชาชนต่อต้านได้

ต่อมาเวลา 10.30 น. ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้า เทศบาลแม่สอด พ.อ.ประยุทธ์เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม โดย พ.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจต้องทำควบคู่ไปกับการขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ เพราะหากทำได้สำเร็จจะพัฒนาไปสู่ระยะที่ 2 อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงต้องมาหารือกันในเรื่องละเอียดว่ามีปัญหาอย่างไร จึงต้องขอฝากผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคธุรกิจในพื้นที่ ต้องลดความเหลื่อมล้ำให้ความเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทรัพยากร

เพิ่มค้าชายแดนเป็น2แสนล้าน

"หวังอย่างยิ่งว่าสิ่งที่มาร่วมหารือในวันนี้ จะเกิดประโยชน์กับในพื้นที่ ขออย่าเรื่องการทำความเข้าใจกับประชาชนตั้งแต่คนยากจน รายได้น้อย เศรษฐกิจ ต้องเน้นให้มีการเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านให้สูงขึ้นจากเดิม 1 แสนล้านบาท ผมหวังจะให้ถึง 2 แสนล้านบาทเสียด้วยซ้ำ โดยต้องควบคู่กันไปทั้งฝั่งไทยและพม่าโดยในวันนี้นี้รัฐมนตรีทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ได้มาร่วมติดตามงานอย่างใกล้ชิด" พ.อ.ประยุทธ์กล่าว

ผู้ว่าฯแจงอุปสรรคติดพื้นที่ป่า

ด้านนายสมชัย จุฬะตันยดี ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ขณะนี้ติดขัดปัญหาเรื่องที่ดิน เนื่องจากพื้นที่ 78% เป็นพื้นที่ป่าและอุทยานแห่งชาติ ไม่สามารถเข้าไปทำประโยชน์ได้ และมีแหล่งน้ำเพียง 3% เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังต้องเร่งสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ซึ่งบางแห่งไม่สามารถดำเนินการเพราะต้องใช้พื้นที่ป่า และต้องออกเอกสารสิทธิที่ดิน ขณะเดียวกันอยากเสนอให้มีการเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษที่ อ.พบพระ และ อ.แม่ระมาด ด้วย

จากนั้นเวลา 13.00 น. พ.อ.ประยุทธ์และคณะเดินทางไปยังด่านพรมแดนแม่สอด เพื่อเยี่ยมชมการทำงานของด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร โดยนายกฯสอบถามถึงการใช้งานด่านพรมแดนแม่สอดแห่งนี้ต่างจากการใช้งานของด่านพรมแดนแม่สอดแห่งใหม่ที่จะสร้างขึ้นบริเวณสะพานมิตรไทย-พม่า แห่งที่ 2 อย่างไร เนื่องจากอยู่ห่างกันเพียง 5 กิโลเมตร และอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่าด่านแห่งใหม่จะใช้งานเรื่องการขนส่ง ประเภทบรรทุกขนาดใหญ่ ส่วนด่านพรมแดนแห่งนี้จะใช้สำหรับผู้ที่สัญจรไปมาเข้า-ออกเท่านั้น เพื่อส่งเสริมการค้าท่องเที่ยว

'เสี่ยบัน'ซื้ออุ้มรากหญ้ามาถูกทาง

ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีอนุมัติงบประมาณ 1.36 แสนล้านบาท เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายของผู้มีรายได้น้อย และอัดฉีดเงินกระจายลงสู่ท้องถิ่น ปรากฏมีเสี่ยตอบรับจากหลายฝ่ายวันเดียวกัน โดยที่ธนาคารกสิกรไทย อาคารพลโยธิน ได้จัดแถลงข่าวการจัดงานแสดงศิลปะการเขียนพู่กันจีนและภาพวาดจีนเพื่อการกุศล ในโอกาสเฉลิมฉลอง 40 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน และเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายบันฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวภายหลังการแถลงข่าว กรณีรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินกว่า 1.3 แสนล้านบาทว่า เห็นด้วย โดยเฉพาะเงินกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นยาแรงที่สุด เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดและมากถูกทิศทางแล้ว เพราะภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องมีเงินหมุนเวียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้จ่าย เกิดการค้าขายในระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว ที่สำคัญต้องดูแลไม่

3 กันยายน 2558 หน้า 1, 6 (2)

ให้นำไปใช้ติดตัวอุปสรรค

นอกจากนี้เห็นว่าภาคการส่งออกยังมีความสำคัญและเป็นตัวหลักที่ต้องพึ่งพา ดังนั้นผู้ประกอบการต้องเพิ่มความสามารถในการผลิตให้มีคุณภาพเพื่อกระตุ้นการส่งออก (อ่านรายละเอียด น.2)

อปท.หนุนตำบลละ5ล้าน

นายสมชาย เข็มเพชร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) เวียงลอ อ.จุน จ.พะเยา กล่าวว่า การใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่นรองรับนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล เช่น การสร้างงาน สร้างอาชีพ หรือโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่จัดสรรเงินให้ตำบลละ 5 ล้านบาท คงต้องรอแนวทางปฏิบัติว่าสามารถใช้วิธีการใดในการจัดซื้อจัดจ้างได้บ้าง ให้เป็นมาตรฐานที่ชัดเจน ป้องกันการถูกตรวจสอบในภายหลัง

นายทวีสันต์ โฉมณารักษ์ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าเงินจำนวน 1.3 แสนล้านบาทนี้ ไม่ใช่จะทำให้เศรษฐกิจไทยให้ฟื้นขึ้นได้ทันตา เป็นเพียงยาแก้ปวดช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น ไม่แตกต่างจากการอัดฉีดงบประมาณลงสู่ชุมชนเหมือนรัฐบาลที่ผ่านมา แต่ภาคเอกชนส่วนใหญ่ก็ยังให้ความเชื่อมั่นนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีว่าจะต้องมีการวางแผนต่อเนื่องที่ดี และเห็นมาถูกทางแล้ว เพราะสามารถจะจัดระบบเศรษฐกิจทั้ง 4 สถานี คือ สถานีกำลังซื้อ สถานีการลงทุน สถานีงบประมาณแผ่นดิน และสถานีการส่งออก และเห็นว่านายสมคิดควรจะต้องฟังเสียงรับฟังปัญหาโดยตรงกับคนในพื้นที่ระดับจังหวัดด้วย

'พิชัย'แนะ'สมคิด'อย่าทิ้งส่งออก

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติวงเงิน 1.3 แสนล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เป็นไปตามที่เคยเรียกร้องมาตลอด เช่น กองทุนหมู่บ้าน โอท็อป หรือที่สื่อต่างประเทศเรียกว่า ทักซิโณมิกส์ แสดงให้เห็นชัดเจนว่าแนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางที่ถูกต้อง และไม่ยากให้มีการใช้วาทกรรมว่าเป็นประชานิยมที่นำภัยภัยจี้กออกไป แต่อย่างไรก็ตาม ถือเป็นเพียงแก้ปัญหาเพียงส่วนเดียวเท่านั้น เพราะปัญหาหลักยังไม่ได้รับการแก้ไข การที่นายสมคิดมองว่าการส่งออกที่มีสัดส่วนสูงเป็นปัญหาแทนที่จะเป็นความสำเร็จจากอดีต จะทำให้นายสมคิด

แก้ปัญหาไม่ถูกจุด เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยจะต้องหันมาพัฒนาสินค้าให้ส่งออกได้มากขึ้น ไม่ใช่เมื่อส่งออกตกลงแล้วมาบอกว่าส่งออกเป็นปัญหาและจะไม่พึ่งการส่งออก

นายพิชัยกล่าวว่า ขณะเดียวกันต้องพัฒนารายได้และกำลังซื้อของประชาชนภายในประเทศควบคู่ไปด้วย จึงอยากให้นายสมคิดเร่งแก้ปัญหาการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อให้ออกได้เพิ่มขึ้น การที่نگลลงทุนยังห่วงว่าจะโดนแซงกั้นจากสหรัฐและอียู หากไทยยังไม่กลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย เมื่อมีการลงทุนน้อยในอนาคตการส่งออกจะลดลงไปด้วย

สมคิดจัดพณ.เร่งงานใน3เดือน

ที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูง โดยมีภาคเอกชนร่วมด้วย อาทิ สมาหพันธ์การค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นเวลากว่า 2 ชั่วโมง

นายสมคิดให้สัมภาษณ์หลังมอบนโยบายว่า ขอให้กระทรวงพาณิชย์เน้นเชิงรุกและรับนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ที่กำลังขับเคลื่อน 1.ดูแลราคาสินค้า โดยกำชับให้จัดทีมลงพื้นที่ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดและเอกชนเพื่อตรวจสอบ และเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 2.ดูแลราคาสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา และปาล์ม 3.ผลักดันส่งออก โดยจะผลักดันภาคบริการให้มากเท่าส่งออกสินค้า ต่อไปจะดูแลตัวเลขส่งออกจากภาคบริการด้วย และ 4.ส่งเสริมตลาดในประเทศ โดยกำชับทุกหน่วยงานให้เร่งเดินหน้า ทุกแนวทางจะเห็นเป็นรูปธรรมภายใน 3 เดือน ส่วนปัญหาไอยูยู (การทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและการควบคุม) ในส่วนของรัฐบาลพยายามแก้ปัญหาเต็มที่ โดยธนาคารออมสินเตรียมออกแพคเกจช่วยเหลือชาวประมงที่ขาดทุนให้เงินทุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ทำประมงใหม่ให้ถูกกฎหมาย (อ่านรายละเอียด น.2)

กกร.ขงกระตุ้นศก.4ด้าน

ที่โรงแรมดุสิตธานี มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประจำเดือนกันยายน โดยนายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธาน

สมาคมธนาคารไทย ในฐานะประธาน กกร. แถลงว่า กกร.มีมติให้เสนอมตรการทางเศรษฐกิจทั้งระยะสั้น จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.ลดภาษีเงินได้ให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) 2.ให้รัฐกำหนดเป้าหมายมูลค่าการค้าชายแดนเป็น 2 ล้านล้านบาท ภายในปี 2560 จากปัจจุบันมูลค่าอยู่ที่ 1.4-1.5 ล้านล้านบาท 3.เสนอตั้งทีมเศรษฐกิจในแต่ละจังหวัด โดยมีตัวแทนจาก กกร.ดูแลเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะ และ 4.ต้องการให้สร้างกำลังซื้อภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร โดยควรเร่งรัดการระบายสต็อกข้าวอย่างน้อย 50% เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ (อ่านรายละเอียด น.2)

สุวัจน์-ซีพีจัดบิ๊กแมตซ์ไปโรมไท

ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และประธานที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน เป็นประธานแถลงข่าวแข่งขันเทนนิสนัดพิเศษ "แบ็ก ทู ไทยแลนด์" ระหว่าง

ราฟาเอล นาดาล พบ โนวัก โยโควิช จัดโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรูคอร์ปอเรชั่น โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่-ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย

นายสุวัจน์กล่าวว่า เทนนิสแมตซ์พิเศษระหว่างราฟาเอล นาดาล นักหวดชาวสเปนมือ 8 ของโลก และเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม 14 รายการ พบ โนวัก โยโควิช มืออันดับ 1 ของโลก และแชมป์แกรนด์สแลม 9 รายการ ชาวเซอร์เบีย จะจัดที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมากวันที่ 2 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 19.00 น. โดยที่มาของการแข่งขันแบ็ก ทู ไทยแลนด์ ครั้งนี้สืบเนื่องจากประเทศไทยเคยจัดเทนนิสเวิลด์ที่ไทยแลนด์ โอเพ่น มา 10 ครั้ง ซึ่งที่ผ่านมา นักหวดที่ท็อปไฟว์ของโลก ทั้งโรเจอร์ เฟเดอเรอร์, แอนดี เมอร์เรย์, ราฟาเอล นาดาล และ โนวัก โยโควิช ต่างเคยเดินทางมาแข่งขันที่ไทยแล้ว แต่นาดาลและโยโควิชไม่เคยมาคว้าแชมป์ที่ไทยได้ จึงได้เชิญทั้งคู่กลับมาแข่งขันที่เมืองไทยอีกครั้ง

หวังผลกระตุ้นเที่ยวไทย



3 กันยายน 2558 หน้า 1, 6 (3)

นายสุวัจน์กล่าวด้วยว่า การแข่งขันครั้งนี้ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงราว 100-150 ล้านบาท แต่ครั้งนี้เป็นการจัดเพื่อประเทศไทย เป็นการนำกีฬาไปช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาสู่ประเทศไทย สร้างเศรษฐกิจ การลงทุนจากต่างชาติ และกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับคืนมาสู่ไทยอีกด้วย โดยจะมีการถ่ายทอดสดทั้งในไทยและต่างประเทศ

ด้านนายศุภชัยกล่าวว่า แมตช์นี้จะเป็นการนำความสุขมาสู่คนไทย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ ทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้สนใจมาเล่นเทนนิสและกีฬาอื่นกันมากขึ้น โดยทางซีพีและทรูยังได้จัดโครงการ “ซีพีสานฝันปันโอกาส” เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยจากโรงเรียนกีฬาในต่างจังหวัดจำนวน 100 คน พร้อมด้วยนักกีฬาเทนนิสวิลแชร์ทีมชาติไทยได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันแบบสดๆ ดิฉันชอบสนาม และเข้าร่วมฝึกทักษะการเล่นเทนนิสด้วย



3 กันยายน 2558 หน้า 7

“บิกป้อม” ยกทีมฝ่ายมั่นคงบินไปจีน

ASTVผู้จัดการรายวัน - “ประวิตร” ยกทีมฝ่ายความมั่นคงเยือนจีนพบ นายกฯ จีน-ผู้นำทหารระดับความลับพันธมิตร ระบุพร้อมติดตามความคืบหน้าชายข่าว-ยางพารา ที่จีนชะงักซื้อจากไทย

เมื่อเวลา 10.00 น. วานนี้ (2 ก.ย.) ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบหมายให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง และรมว.กลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม และผู้บัญชาการ

ทหารบก (ผบ.ทบ.) นายอนุสิทธิ์ คุณากร เลขธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และ พล.อ.ทวีป เนตรนิยม ว่าที่ เลขธิการสมช. คนใหม่ เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2-5 ก.ย. 58 ตามคำเชิญของรัฐบาลจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจ นอกจากนี้ คณะจะได้ไปร่วมงานพิธีสวนสนาม เนื่องในโอกาส 70 ปี ชัยชนะแห่งสงครามต่อต้านญี่ปุ่นของประชาชนจีน และสงครามต่อต้านฟาสซิสต์แห่งโลกด้วย

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ให้สัมภาษณ์ก่อน

ออกเดินทางว่า การเดินทางในครั้งนี จะไปพบกับนายกรัฐมนตรีของจีน และผู้นำทางทหารของจีน ตลอดจนหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของจีน เพื่อพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากนี้ยังไปดูเรื่องการค้าชายข่าวที่เคยดำเนินการมาก่อนหน้านี้ ภายหลังจากที่เราได้ติดต่อประสานงานไปแล้ว แต่ทางจีนยังซื้อไม่หมด เพราะก่อนหน้านี้ทางจีนตกลงซื้อข่าวจากไทยจำนวน 2 ล้านตัน และยางพารา 2 แสนตัน ซึ่งทางการจีนได้ลงนามในสัญญาไปบางส่วนแล้ว ตลอดจนถึงงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหมด้วย ■

3 กันยายน 2558 หน้า 1, 14

‘สมคิด’ สั่ง พณ.ดูค่าครองชีพ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ กล่าวภายหลังการมอบนโยบายให้ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ว่า นายกรัฐมนตรีได้ฝากให้มาหารือกับกระทรวงพาณิชย์ในประเด็นที่สำคัญ 3 เรื่อง คือ อยากรู้ดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพ เนื่องจากที่ผ่านมายังมีเสียงบ่นว่าราคาสินค้ายังสูงเกินไป ที่ต้นทุนราคาน้ำมันได้ลดลงไปพอสมควรแล้ว จึงขอให้พิจารณาจัดตลาดกลางสินค้าและตลาดชุมชนเพื่อกระจายสินค้าลงไปให้ท้องถิ่นให้เกิดความทั่วถึงเพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนที่ต้องเผชิญสินค้าราคาแพง

อีกเรื่องคือ ฝากดูแลในเรื่องสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าว ยางพารา และปาล์ม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะต้องไปหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดูแลและบริหารจัดการราคาไม่ให้ผิดธรรมชาติ โดยเฉพาะกรณีของราคายางพาราที่นายกรัฐมนตรีได้ฝากให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณารับประกันราคาให้มีความเหมาะสม แต่ทั้งนี้คงไม่ใช่การเข้าไปฝืนกลไกตลาด

รวมทั้งปัญหาการส่งออก ซึ่งมองว่าจะต้องมีการจัดทำพิกัดส่งออกใหม่ โดยจะต้องโฟกัสไปในรายประเทศที่มีศักยภาพ ใช้วิธีการเจาะลึก และสร้างเครือข่ายเพื่อกระจายสินค้าในประเทศนั้นๆ ร่วมกับภาคเอกชน โดยมอง

ว่าตลาดที่มีศักยภาพได้แก่ พม่า อิหร่าน ปากีสถาน และรัสเซีย เป็นต้น ซึ่งต้องเข้าไปโฟกัสในเรื่องการเจาะตลาดให้มากขึ้น นอกเหนือจากตลาดหลักที่มีอยู่ในปัจจุบัน ขณะเดียวกันต้องเพิ่มการเจรจาการค้ากับกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพให้มากขึ้น และต้องทำงานประสานกับกระทรวงการต่างประเทศให้เข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนในด้านการค้าและเศรษฐกิจของประเทศนอกเหนือจากงานทางด้านกาทูต

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า โครงสร้างการค้าของประเทศไทยไม่ได้มีแค่ภาคการค้าสินค้าอย่างเดียว แต่ยังมีภาคการค้าบริการที่ถือว่ามีศักยภาพสูงและเติบโตเร็ว เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร ภาพยนตร์ และสถานพยาบาล เป็นต้น

ด้านนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์จะนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปตีโจทย์ และจะจัดประชุมเวิร์คช็อปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแปลงออกมาเป็นภาคปฏิบัติ โดยจะเร่งแก้ไขปัญหาดังๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในระยะเวลากายใน 3 เดือนตามที่กำหนดไว้



3 กันยายน 2558 หน้า 13



คนคุณภาพ

เรียกว่าแหกโศกกันมาเลยทีเดียว สำหรับ “ว่าที่” ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ “ธีรภัทร ประยูรสิทธิ” ซึ่งถูก “พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ” รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลากข้ามห้วยมาจากเก้าอี้อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมานั่งเก้าอี้สำคัญแทนที่ “ชวลิต ชูขจร” ที่ถูกเตะโค้งไปนั่งดบยุงในตำแหน่งผู้ตรวจการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

แม้อาจจะมีความสัมพันธ์กับ “ฝ่ายการเมือง” อยู่บ้าง เนื่องจากก่อนหน้านี้ว่าที่ปลัดฯธีรภัทร เคยเป็นทีมงานให้กับ “ไอ้ก้านยาว” ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมัยยังดำรงตำแหน่งเป็น รมว.เกษตรและสหกรณ์ ภายใต้มงเงาของพรรคไทยรักไทย ซึ่งพอต่อมาคุณประพัฒน์ มีอันต้องโยกไปนั่งเก้าอี้ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “คนแรก” ในปี 2545 ว่าที่ปลัดฯธีรภัทรก็ยังคงตามไปเป็นคณะทำงานให้ในเก้าอี้หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีทส.ในขณะนั้น

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า คุณธีรภัทร เป็นข้าราชการที่มีฝีมือลายมือที่ติดคนหนึ่ง และค่อนข้างได้รับการยอมรับจากข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งกรมป่าไม้ มากอยู่พอสมควร เพราะได้ชื่อว่าเป็นคนที่มี “ข้อมูล” แน่นมากคนหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องป่าไม้ในเมืองไทย

สมัยยังดำรงตำแหน่งเป็น รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ก็ได้สร้างผลงานทั้งเรื่องการจัดการและเฝ้าระวัง “นกอพยพ” เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคที่มากับสัตว์ปีกอย่างไข้หวัดนก รวมถึงการปราบปรามขบวนการลักลอบค้าไม้พะยูง

การปราบปรามขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และค้างาช้าง ซึ่งการยอมรับถึงผลงานดังกล่าว ก็ไม่ใช่เพียงในกลุ่มข้าราชการเท่านั้น แต่ในกลุ่มนักพัฒนาเอกชนก็ให้ความยอมรับในตัวและผลงานของคุณธีรภัทรด้วย ซึ่งรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2548 และ รางวัลนักอนุรักษ์ธรรมชาติ “สิรินาคะเสถียร” ปี 2554 น่าจะเป็นเครื่องรับประกันได้อย่างดี

ขณะที่ผลงานด้านการบริหารจัดการที่สำคัญ ก็อย่างเช่น การผลักดันให้มีการเพิ่มเงินเดือนและการประกันชีวิตหมู่ให้กับพนักงานพิทักษ์ป่า สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติฯ ทั่วประเทศ การผลักดันให้มีการจัดตั้งหน่วยพิทักษ์ป่า หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ หน่วยป้องกันรักษาป่า รวมทั้งจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ผลงานเหล่านี้ของคุณธีรภัทรได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งที่สำคัญที่ทำงานอยู่ทั้งในเบื้องหน้าและเบื้องหลังมาตลอด

กระทั่งผมเองก็เคยแอบลุ้นอยู่ในใจให้แกได้ขึ้นเป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เพราะถือว่าเป็นข้าราชการ “น้ำดี” คนหนึ่งทีเดียว แต่ก็เหมือนโชคไม่เข้าข้าง เพราะแต่งตั้งโยกย้ายที่ไร คุณธีรภัทร ก็ยังถูกวางตัวให้คาอยู่ในตำแหน่งรองอธิบดีอยู่อย่างนั้น จนกระทั่งหลัง คสช. เข้ามาบริหารประเทศ คุณธีรภัทร จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “อธิบดีกรมป่าไม้” ที่เคยเคยเป็น “ลูกหม้อ” เก่ามาก่อน ซึ่งคุณธีรภัทรก็ไม่ทำให้ผิดหวัง เพราะสามารถทำงานสนองนโยบายต่างๆ ของฝ่ายนโยบายได้อย่างโดดเด่น โดยเฉพาะมาตรการ “ทวงคืนผืนป่า” ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลชุดนี้

ดังนั้นการโคตข้ามห้วยมารับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรฯของคุณธีรภัทรครั้งนี้ ก็น่าจับตาละครับว่า แกจะใช้ฝีมือลายมือ “ผ้าตัด” ปัญหาต่างๆ ที่สมอยู่ภายในกระทรวงเกษตรฯได้มากน้อยขนาดไหน

แต่บรรทัดนี้ขอแสดงความยินดี และเอาใจช่วยไว้ก่อนก็แล้วกันครับ

มะลิลา



3 กันยายน 2558 หน้า 23

ราคายาง

ประจำวันที่ 2 กันยายน 2558 หน่วย : บาท/กก.

ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด	ตุลาคม 2558		พฤศจิกายน 2558	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	50.00	49.75	50.20	49.95
ชั้น 2	49.40	49.15	49.60	49.35
ชั้น 3	48.85	48.60	49.05	48.80
ชั้น 4	48.55	48.30	48.75	48.50
ชั้น 5	48.10	47.85	48.30	48.05
ยางแท่ง				
STR5L	50.50	50.25	50.70	50.45
STR20	45.05	44.80	45.25	45.00
น้ำยางชั้น 60%	34.10	33.85	34.30	34.05
(High Ammonia 60%)				

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง